



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๑๒/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวนิอร เดโชพลสกุล มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมเด็กชายปิยะบุตร เดโชพลสกุล ผู้ร้อง อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๑/๙๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับนายสามารถ ทองคล้าย มีบุตรร่วมกัน ๒ คน คือ นายอิศรากร ทองคล้าย และเด็กชายปิยะบุตร เดโชพลสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ นายสามารถเป็นบุตรของนายกลม ทองคล้าย กับนางสังเวียน มั่งปริก ซึ่งบุคคลทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้ว ขณะที่นายสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยินยอมให้ลงชื่อในใบสูติบัตรว่าเป็นบิดาของเด็กชายปิยะบุตร และให้เรียกว่าพ่อ ได้อุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้การศึกษาเล่าเรียน และดูแลเวลาเจ็บป่วย ตลอดจนแสดงออกต่อบุคคลทั่วไป และญาติพี่น้องว่าผู้ร้องเป็นบุตรของตน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสามารถได้ถึงแก่ความตาย สาเหตุการตายศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง ก่อนเสียชีวิตนายสามารถมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๘/๒๒๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลังจากที่นายสามารถถึงแก่ความตายได้ทำ ประกันสังคมไว้ที่จังหวัดปทุมธานี และได้รับเงินค่าทำศพไปแล้วเป็นจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และยังมีเงินที่ จะต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของผู้ประกันตนของนายสามารถให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิ ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ร้องและเด็กชายปิยะบุตรได้ยื่นคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว แต่มีเหตุขัดข้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่าผู้ร้องและเด็กชายปิยะบุตรมิใช่ทายาทตามกฎหมายของผู้ตาย ประกอบกับบิดาและมารดาของนายสามารถได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแนะนำให้ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าเด็กชายปิยะบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของนายสามารถก่อน และนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปแสดงจึงจะจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนดังกล่าวได้ ในการยื่นคำร้องนี้ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากทายาทแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดได้สวนคำร้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าเด็กชายปิยะบุตร เดโชพลสกุล เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายสามารถ ทองคล้าย ผู้ตาย เพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทน ตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดได้สวนคำร้องในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความ ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เข็ดทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี